



ปีที่ 41 ฉบับที่ 45 วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

## กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา ประจำปี 2555

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 – 4 สิงหาคม 2555 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
2. กิจกรรมแห่และถวายเทียนพรรษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 07.30 น. จากศาลาประดิษฐาน ถวาย ณ วิหารพระทรงม้า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
3. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 06.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
4. กิจกรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและการเสวนาธรรม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
5. กิจกรรมพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
6. กิจกรรมพิธีตักบาตรรูปเทียนวันเข้าพรรษา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
7. กิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2555 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

### วันนี้ (1 ส.ค.) มีประชุมอาจารย์ ข้าราชการ

มหาวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนประชุม ณ อาคาร 19

**สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ**

## คณะมนุษยฯ จัดการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต โดยสร้างความตระหนักจิตสาธารณะ



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านสวนพล ตำบลกำแพงเซา จังหวัดนครศรีธรรมราช



ด้านอาจารย์สุภา ผาด่านแก้ว ผู้สอนในรายวิชาจริยธรรม สำหรับนักบริหาร กล่าวถึงโครงการว่าเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีจิตสาธารณะ ซึ่งแนวความคิดนี้ได้รับการ



สนับสนุนจาก ดร.สมปอง รักษาธรรม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรที่ว่าเน้นคุณภาพบัณฑิตมีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ สัมพันธ์ท้องถิ่น เพราะหลักสูตรเห็นว่าควรจะมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงาม จึงต้องจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติลงมือทำด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อให้เกิดเป็นจิตสำนึกที่ดีงามฝังลึกอยู่ในจิตใจ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ หลักสูตรจึงได้จัดโครงการที่ปลูกฝังจิตสาธารณะเช่นนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตร และได้เลือกพื้นที่ในการลงไปพัฒนา โดยในครั้งนี้ได้เลือกโรงเรียนบ้านสวนพล ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่จัดโครงการ นักศึกษาของหลักสูตรได้ลงไปปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน อาทิ จัดบอร์ดวันสำคัญต่าง ๆ จัดสวนหย่อม ทาสีเครื่องเล่น จัดห้องสมุด และยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จัดกิจกรรม พร้อมด้วยมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ห้อง ๆ



คณะมนุษยฯ จัดการส่งเสริมคุณลักษณะ  
บัณฑิต (ต่อจากหน้า 2)

นายณครินทร์ ชูรัตน์ (เบิร์ด) ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้กล่าวถึงโครงการว่า เป็นโครงการที่ตนเองและเพื่อน ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดขึ้นมาในรายวิชาจริยธรรมสำหรับนักบริหารตนเองและเพื่อน ๆ นักศึกษาทุกคนได้แบ่งงานกันทำ โดยเริ่มจากการประชุมเพื่อการวางแผนในการทำงาน จากนั้นแบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบ และมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของการทำงาน พอถึงวันที่จัดกิจกรรมทุกอย่างก็ลงตัวพอดี และหลังจากนี้จะเป็นการประชุมเพื่อสรุปโครงการ และทำเล่มเพื่อส่งผลประเมินโครงการให้แก่หลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง เรียกได้ว่าในการจัดทำโครงการนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรได้ทำครบกระบวนการ PCDA ทุกขั้นตอน และพร้อมกันนี้นักศึกษาทุกคนก็ได้มีความตระหนักว่าต่อไปในอนาคตหลังจากที่ตนเองจบการศึกษาออกไปรับใช้สังคมด้วยจิตสาธารณะสมดังที่อาจารย์ในหลักสูตรทุกท่านได้ปลูกฝังมาให้กับตนเอง นายณครินทร์ ยังกล่าวอีกว่าไม่ใช่แต่เพียงรายวิชานี้ที่จะต้องจัดโครงการมีอีกหลายวิชาที่มอบหมายให้นักศึกษาของหลักสูตรทุกคนจัดโครงการ เนื่องจากหลักสูตรต้องการให้นักศึกษาทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ จึงได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนมีความตระหนักต่อไป

## ICT@NSTRU : สารสารนำรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการ

**Q: ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุการเงิน  
บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่ายคืออะไร?**

**A :** เป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านงานงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีกองทุน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ที่สนองต่อนโยบายของรัฐบาลปีพุทธศักราช 2544 เพื่อให้ส่วนราชการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการแบบเดิมมาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานสามารถดูข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบ 3 มิติดังนี้

1. **มิติหน่วยงาน**ได้จำแนกการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ออกจากกันอย่างชัดเจนตามโครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เพื่อสะท้อนให้เห็นระดับความสำเร็จในการทำงานของแต่ละหน่วยงานว่าได้ดำเนินการใช้งบประมาณไปมากน้อยแค่ไหน ยอดคงเหลือเท่าไร และเพื่อความสะดวกในการเบิกจ่าย

2. **มิติแผนงาน**เป็นแผนการทำงานของหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยภายใต้แผนงานจะมีโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สามารถมองถึงประสิทธิผลของแผนงานได้ ตลอดจนสามารถตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. **มิติกองทุน**เปรียบเสมือนกองเงินที่แยกออกเป็นกองๆ แต่ละกองได้มีกำหนดกฎเกณฑ์การรับและจ่ายไว้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบ กำกับ และติดตามการใช้เงินของแต่ละแผนงานและหน่วยงานได้

ระบบสารสนเทศดังกล่าวนี้ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 6 ระบบ ที่เชื่อมโยงการทำงานเข้าด้วยกันได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารสินทรัพย์ ระบบวัสดุคงคลัง ระบบการเงินรับ ระบบการเงินจ่าย และระบบบัญชี



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิธีกรอักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง

เฮ้ทั้งชาติ! “น้องแต้ว” ฮีต คว่าเหรียญเงิน “ลอนดอนเกมส์” นี่คือพาดหัวข่าวในสพ.หลาย ๆ ฉบับ หลังจากนักกีฬาไทยได้เหรียญแรก “ลอนดอนเกมส์” จาก “พิมศิริ ศิริแก้ว” จอมพลังสาวขอนแก่นวัย 22 ปี ที่โชว์พลังใจเกินร้อย คว่าเหรียญเงินแรกให้คนไทยได้ชื่นใจเย่ ๆ ปีนี้คณะนักกีฬาไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 37 คนจาก 16 ชนิดกีฬา ซึ่งน้อยกว่าการแข่งขันปักกิ่งเกมส์เมื่อ 4 ปีที่แล้วที่มี 51 คนจาก 13 ชนิดกีฬา โดยเป้าหมายในการลุ้นเหรียญทอง หวังแค่ 2 เหรียญทองเท่านั้น กีฬาหลัก ๆ ที่น่าลุ้นเหรียญได้แก่ ยกน้ำหนัก มวยสากลสมัครเล่น เทควันโด แบดมินตัน และยิงปืน เราในฐานะคนเชียร์..ก็ตามลุ้นตามให้กำลังใจกันต่อไป

โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย” รุ่น 2 เริ่มเดินเครื่องต่อแล้ว โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 27 คน ทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมการอบรมทุกวันจันทร์และวันพุธ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 12 กันยายน 2555 เวลา 15.30 – 17.00 น. ขณะนี้ได้เริ่มการอบรมแล้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับการอบรมเป็นเวลาอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาในการอบรมทั้งหมด (จำนวนครั้งของการอบรมทั้งหมด 13 ครั้ง ขาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง) จึงแจ้งมาเพื่อให้ทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตามขั้นตอนต่อไป

การประกวด NSTRU Freshy boys & girls contest 2012 “The color of ASEAN” สีสันแห่งอาเซียน ในคำคืนนี้ ณ เวทีกิจกรรมกลางแจ้งกองพัฒนานักศึกษา กิจกรรมภาคกลางวันเริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 –17.00 น. โดยจะเป็นกิจกรรมจากผู้ให้การสนับสนุน ส่วนกิจกรรมภาคกลางคืน เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. การแสดงมีทั้งการเปิดตัวผู้เข้าประกวด “The color of ASEAN” ประเทศไทย ลาว บรูไน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม พม่า การแสดงพรุโไฟ เวลา 20.20 น. การแสดงวงดนตรีสากล เวลา 21.00 น. และการแสดงมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน The note, The Richman, Toy Le Mon Soup

แจ้งกันอีกครั้งเนื่องจาก e mail ของฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์โดนระงับการใช้โดย Hotmail จึงทำให้การรับข่าวสารของฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์หยุดชะงักลง หลังจากได้พยายามกู้คืนมาเป็นเวลาหลายวันก็ไม่สามารถกู้คืนใหม่ได้ ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ได้เปิด e mail เป็น [pr@nstru.ac.th](mailto:pr@nstru.ac.th) ใช้แทน mail เดิม หากท่านหรือหน่วยงานต่างๆต้องการส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์โปรดส่งที่ e mail ใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยคำสอนของท่าน ว.วชิรเมธี “คนที่ทุกข์ เพราะทำงานแล้วเจ้านายไม่เห็นคุณค่า ต้องนึกถึงความไม่เที่ยง วันนี้เขาไม่เห็นคุณค่า.. แต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่ ส่วนคนที่ได้รับคำชมเชย จำไว้ มันไม่เที่ยง คนที่ชมเรา วันนี้ อาจเป็นคนเดียวกับคนที่ตำหนิเรา วันหน้า” สวัสดีค่ะ